

โรคระบาดจากยาติดเชื แพร่ 12 รัฐป่วย 185 ตาย 14

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐอเมริกายอมรับเมื่อวันที่ 12 ตุลาคมว่า การระบาดของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบซึ่งเกิดขึ้นจากการได้รับยาสเตรอยด์ที่ปนเปื้อนเชื้อราเข้าไปยังคงส่งผลให้มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยล่าสุดพบผู้ป่วยที่รัฐเท็กซัสอีกเป็นรายที่ 185 และเท็กซัสกลายเป็นรัฐที่ 12 ของสหรัฐอเมริกาที่เจอผู้ป่วยเป็นโรคนี

หลังจากได้รับยาด้วยการฉีดเข้าไปบริเวณไขสันหลังเพื่อลดอาการปวดหลัง โดยจำนวนผู้ที่เสียชีวิตยังคงอยู่ที่ 14 ราย ในขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ต้องติดต่อแจ้งให้ผู้ที่ได้รับยาจำนวน 14,000 คนใน 23 รัฐที่อยู่ในข่ายได้รับยาดังกล่าวเพื่อให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ แต่ก็ยอมรับว่ายังคงต้องใช้เวลานานกว่าจะได้จำนวนผู้ที่ติดเชื้อทั้งหมด เนื่องจากเชื้อราที่ก่อ

ให้เกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบนี้มีระยะเวลาการฟักตัวยาวนาน

เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้หลายฝ่ายออกมาเรียกร้องให้มีการเข้มงวดกับบริษัทผู้ผลิตยาให้มากขึ้น หลังจากผู้ผลิตหลายรายอาศัยช่องโหว่อ้างตัวเป็นบริษัทเวชภัณฑ์ทำให้มีอิสระในการปรุงและผสมยามากกว่าผู้ผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการยาของผู้ป่วย ทั้งนี้บริษัทผู้ผสมสเตรอยด์ที่มีปัญหาดังกล่าวคือบริษัท นิวอิงแลนด์ คอมปาวดิง เซ็นเตอร์ ที่มีฐานอยู่ในรัฐแมสซาชูเซตส์นั่นเอง (เอเอฟพี)

เตลิวส์

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2555 หน้า 9

บุกจับเจ้าหน้าที่สธ.ลอบค้ายานรก

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 13 ต.ค. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายอภิสิทธิ์ ระเวงวรรณ พล.ต.ต.กนิสร น้อยนารถ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ อายุ 21 ปี น.ส.วราภรณ์ วงศ์พิพัฒน์ อายุ 22 ปี แกลงข่าวผลจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด คือ และนางวันธิดา ภูระอิน อายุ 28 ปี พร้อมของ นายฤชา แก้วกัญญา อายุ 43 ปี และนายอุดม กลาง ยาบ้า 1,360 เม็ด ปืน ขนาด 9 มม. รถยนต์ เปรมลอย อายุ 29 ปี พร้อมของกลาง ยาบ้า สอนดำ สีฟ้า ทะเบียน กข 903 กาฬสินธุ์ สมุด 1,000 เม็ด รถปิกอัพ โตโยต้า วีโก้ สีดำ บัญชีเงินฝากที่มียอดเงินในบัญชี 430,092 บาท ทะเบียน ฎข 1141 กรุงเทพมหานคร และเงินสด เนื่องจากเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า ผู้ต้องหาทั้งหมด ล่อซื้อ 40,000 บาท โดยจับกุมได้ที่บ้านพักไม่มี โดยเฉพาะนายพิเชฐ ซึ่งทำงานเทศบาล ลักลอบ เลขที่ใน ต.บัวขาว เนื่องจาก ก่อนหน้านี้ จำหน่ายยาบ้าให้คนในชุมชนบ้านชอยน้ำทิพย์ ดร.สภ.ภูจินารายณ์ สืบทราบว่า ผู้ต้องหาทั้ง 2 เขตเทศบาลเมือง จึงสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานวางแผนเข้าจับกุมได้พร้อมของกลาง ราย เป็นเอเยนต์จำหน่ายยาบ้าในพื้นที่จึง สอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดรับสารภาพ วางแผนล่อซื้อและจับกุมพร้อมของกลาง ดำรวจจึงแจ้งข้อหา ร่วมกันมียาเสพติดประเภท ขณะเดียวกัน ชุดสืบสวนกก.สส. ที่ 1 (ยาบ้า) ไว้เพื่อจำหน่ายควบคุมตัวส่งดำเนิน บก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ ยังจับกุม นายพิเชฐ ดุงคะ คดีต่อไป. เตชะ อายุ 36 ปี เจ้าหน้าที่กองงานสาธารณสุข